

**HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*

Số 1246- CV/HNDTW

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

V/v hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia
ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"



Kính gửi: - Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
- Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội

Với tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước. Tại Việt Nam, trong những ngày qua, chúng ta đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch; ngăn chặn cách ly triệt để; chăm sóc và điều trị tốt; phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác và ủng hộ của người dân; sự đồng lòng, nhất trí, sự chia sẻ của đồng bào, chiến sỹ cả nước đã tin tưởng và hưởng ứng những quyết sách phòng, chống đại dịch Covid-19. Trong đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tình nguyện đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực, kinh nghiệm, những sáng kiến thiết thực. Những đóng góp to lớn và quý giá này góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc "***Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19***"; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội vận động cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước có thể ủng hộ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người dân đang ở các khu vực cách ly có nhu cầu. Hình thức hỗ trợ gồm ủng hộ bằng tiền mặt hoặc các nhu yếu phẩm giúp cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương; hỗ trợ phương tiện phòng, chống dịch như đồ bảo hộ phòng,

chống dịch cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn...

Mọi đóng góp, ủng hộ bằng tiền và hiện vật xin gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và qua tài khoản của Bộ Y tế (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid – 19):

- Tên TK: Văn phòng Bộ Y tế.
- Số TK: 1261.000.6688.686.
- Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Ba Đình.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam mong rằng mỗi cán bộ, hội viên nông dân tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức..., hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn thử thách, không chế được đại dịch, duy trì đời sống kinh tế - xã hội bình thường, an toàn.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội khẩn trương triển khai tới các cấp Hội để Lời kêu gọi **"Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"** của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt kết quả thiết thực./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Trung ương MTTQ VN;
- Thường trực TW Hội;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Thào Xuân Sùng